

Phụ lục III

CÁC CÂU HỎI VỀ THƯỜNG GẶP CỦA THÍ SINH

(Kèm theo Công văn số 175 /ĐT-ĐB ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Trường
phòng Đào tạo)

I. NHÓM CÁC CÂU HỎI VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐÀO TẠO CÁC LOẠI HÌNH ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN

Câu 1: Sự khác nhau giữa đào tạo kỹ sư quân sự và đào tạo kỹ sư dân sự

- Đào tạo kỹ sư quân sự đào tạo theo chỉ tiêu phân công của Bộ Quốc phòng. Học viên đào tạo hệ kỹ sư quân sự được bảo đảm mọi mặt trong sinh hoạt và học tập, ra trường được Bộ Quốc phòng phân công công tác.

- Đối với loại hình kỹ sư dân sự được Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo cho nền kinh tế quốc dân phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sinh viên dân sự được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm như sinh viên các trường đại học công lập trong cả nước. Đóng học phí theo quy định chung của Nhà nước.

Câu 2: Chế độ, quyền lợi của sinh viên hệ dân sự

Sinh viên hệ kỹ sư dân sự được hưởng mọi quyền lợi, chế độ và thực hiện quy chế đào tạo như sinh viên các trường đại học công lập trên cả nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 3: Xét tuyển vào hệ dân sự, sau có thể chuyển sang hệ kỹ sư quân sự được không?

- Thí sinh xét tuyển vào hệ kỹ sư dân sự không được chuyển sang hệ kỹ sư quân sự vì: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo kỹ sư quân sự còn phải làm hồ sơ đăng ký sơ tuyển gồm: Thẩm tra xác minh lý lịch, khám sơ tuyển sức khoẻ... các thí sinh đăng ký xét tuyển dân sự không phải làm thủ tục này.

- Tuy nhiên thí sinh trúng tuyển hệ kỹ sư dân sự sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có nguyện vọng phục vụ quân đội và có chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu tuyển chọn thì có thể sẽ được tuyển chọn vào Quân đội.

Câu 4: Sinh viên hệ kỹ sư dân sự có đặc điểm gì khác so với sinh viên các trường đại học công lập cả nước.

Sinh viên hệ kỹ sư dân sự đào tạo theo chỉ tiêu phân công của Nhà nước và Bộ Quốc phòng phục vụ nền kinh tế quốc dân để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, được hưởng mọi chế độ, quyền lợi và thực hiện mọi quy chế đào tạo như sinh viên các trường đại học công lập trên cả nước.

Sinh viên được học tập và quản lý theo lớp dưới sự chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên thuộc khoa chuyên ngành được Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ quản lý nhằm nắm bắt được mọi vấn đề đối với sinh viên

trong học tập và sinh hoạt. Mọi thông tin về kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên định kỳ được Nhà trường trao đổi trực tiếp với gia đình sinh viên. Đây là hình thức quản lý nhằm tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và Nhà trường trong giáo dục, quản lý toàn diện sinh viên. Chính vì vậy các bậc phụ huynh luôn luôn tin tưởng gửi con, em mình vào học tập tại Học viện.

Câu 5: Các hoạt động phong trào của sinh viên hệ kỹ sư dân sự có được hoà chung với hoạt động phong trào của sinh viên cả nước.

Hoạt động phong trào của sinh viên dân sự luôn được hoà chung với hoạt động phong trào sinh viên cả nước, các hoạt động phong trào của sinh viên hệ kỹ sư dân sự do Đoàn thanh niên Học viện phát động. Về tổ chức đoàn thanh niên học viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thanh niên quân đội là một tổ chức đoàn thuộc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các sinh viên được khuyến khích tham gia các hoạt động Đoàn như: Phong trào hiến máu nhân đạo, các hoạt động tình nguyện,...các cuộc thi, sân chơi của Đoàn viên thanh niên. Học viện luôn khuyến khích, giúp đỡ, động viên sinh viên tham gia thi Olympic, thi sáng tạo ROBOCON, nghiên cứu khoa học... và đã đạt được nhiều thành tích cao.

Câu 6: Sinh viên kỹ sư dân sự có chấp hành các qui chế qui định như học viên quân sự không

Sinh viên đào tạo kỹ sư dân sự không phải thực hiện chế độ, qui định của quân đội. Các em chấp hành qui chế đào tạo và thực hiện nghĩa vụ như sinh viên các trường đại học công lập trên cả nước.

Câu 7: Tại sao điểm trúng tuyển hệ kỹ sư quân sự cao hơn hệ kỹ sư dân sự ?

Trong suốt 50 năm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật cho toàn quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn là trường đứng đầu trong khối các trường kỹ thuật của Quân đội, các sĩ quan, kỹ sư được đào tạo tại Học viện hiện đang công tác tại các đơn vị trong quân đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đánh giá cao về nghiệp vụ, nhiều đ/c đã trưởng thành và là cán bộ cao cấp của Quân đội và Nhà nước. Do nhu cầu đào tạo cán bộ KHKT của quân đội lớn và do đặc điểm hệ kỹ sư quân sự được đảm bảo mọi mặt trong sinh hoạt, học tập và được phân công công tác ngay sau khi tốt nghiệp nên số lượng các thí sinh đăng ký thường là lớn và phần lớn các em là những học sinh có kết quả học tập cao ở bậc học THPT vì thế điểm trúng tuyển đào tạo thường cao hơn đối tượng đào tạo dân sự

Câu 8: Điều kiện đảm bảo cho học tập và môi trường học tập cho sinh viên của Học viện như thế nào?

- Về đội ngũ giảng viên: Với đội ngũ gần 1,000 giảng viên, trong đó gần 80% giảng viên có trình độ sau đại học trong đó trên 50% có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, giáo sư, phó giáo sư 250 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học và tiến sĩ; đội ngũ giảng viên được đào tạo tại các trường đại học uy tín ở các nước tiên tiến.

- Về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới đảm bảo tính định hướng nghề nghiệp, chuyên sâu và theo trình độ chung các trường đại học trọng điểm, đáp ứng yêu cầu xã hội, cũng như yêu cầu của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Đồng thời Học viện cũng đẩy mạnh triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến của các trường đại học nước ngoài, đáp ứng yêu cầu người học.

- Về hệ thống cơ sở vật chất: Học viện có hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, khu giáo dục thể chất, các trang thiết bị dạy học hiện đại phù hợp với chương trình đào tạo Học viện đang áp dụng, cụ thể: trên 150 giảng đường, phòng đào tạo từ xa, phòng thí nghiệm... Hệ thống thư viện xây dựng trên 4000m² với trên 90.000 đầu sách, cơ sở vật chất, thiết bị hạ tầng thông tin trang bị đồng bộ, có hệ thống phòng đọc, phòng tra cứu Internet. Hệ thống thư viện điện tử gồm nhiều máy chủ và máy trạm khai thác dữ liệu trực tuyến trên Internet...

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Học viện có thể tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc nâng cao trong và ngoài nước.

II. NHÓM CÂU HỎI VỀ THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT TUYỂN SINH

Câu 9 – Thủ tục hồ sơ.

a) Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đào tạo kỹ sư quân sự:

- Làm hồ sơ sơ tuyển: Thí sinh có nguyện vọng ĐKXT vào hệ kỹ sư quân sự đến Ban chỉ huy quân sự huyện (thị) nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú, mua hồ sơ, kê khai các thông tin của mình trên 03 phiếu: ĐK 01-A, ĐK 01-B và ĐK 01-C. Bộ chỉ huy quân sự sẽ tổ chức xác minh lý lịch, khám tuyển sức khỏe và nhận hồ sơ sơ tuyển của thí sinh.

- Làm hồ sơ xét tuyển: Khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện chỉ thực hiện xét tuyển các thí sinh được kết luận đủ điều kiện tại bước làm thủ tục sơ tuyển.

b) Thí sinh ĐKDT hệ kỹ sư dân chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 10 – Tiêu chuẩn về sức khỏe

Tuyển chọn thí sinh (cả nam và nữ) đạt sức khỏe loại 2 ở các chỉ tiêu: Nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, vòng ngực.

- Một số tiêu chuẩn riêng của Học viện:

+ Thể lực: Thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt sức khỏe loại 1 (cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên);

+ Được tuyển những thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị hoặc viễn thị không quá 3 đi - óp; kiểm tra thị lực qua kính đạt mắt phải 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên;

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, dự thi vào các trường: Được lấy đến sức khoẻ loại 2 về thể lực (cả nam và nữ), nhưng thí sinh nam phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên;

Câu 11 - Khi vào các trường quân đội đã qua khám tuyển sức khoẻ, sau khi trúng tuyển vẫn bị loại về sức khoẻ.

- Sức khoẻ đối với các học viên sĩ quan được Bộ rất quan tâm, chính vì vậy tiêu chí sức khoẻ rất chặt chẽ, việc khám tuyển sức khoẻ trước khi thi chỉ là sơ tuyển về sức khoẻ, sau khi trúng tuyển có một số nội dung khám chuyên sâu về nội, ngoại khoa, tâm thần kinh... một số nội dung ở vòng sơ tuyển các Ban tuyển sinh các tỉnh, huyện chưa có điều kiện để thực hiện, nếu đưa các nội dung này thực hiện trước sẽ tạo ra sự lãng phí rất lớn.

Việc giải quyết thí sinh bị loại sức khoẻ được thực hiện theo qui định của Bộ Quốc phòng, đối với Học viện, nếu các em có nguyện vọng đào tạo kỹ sư dân sự sẽ được chuyển sang đào tạo ngành theo lựa chọn, nếu các em không có nguyện vọng Bộ và Học viện luôn sẵn sàng tạo điều kiện sang trường khác.

Câu 12 – Độ tuổi tham gia tuyển sinh quân sự

Yêu cầu về độ tuổi: Tính đến năm xét tuyển các em có độ tuổi trong khoảng:

- Đối với thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi.

- Đối với thí sinh là hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ và đã xuất ngũ từ 18 - 23 tuổi.

Câu 13 – Tại sao khi xét tuyển thí sinh đào tạo quân sự lại xét theo giới tính và vùng miền ?

Theo thông tư qui định của Bộ Quốc phòng điểm xét trúng tuyển của đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự xác định theo giới tính và vùng miền vì: Đào tạo kỹ sư quân sự là đào tạo theo địa chỉ sử dụng cán bộ trong toàn quân tiêu chí này bị ảnh hưởng bởi yếu tố vùng miền (phía Bắc và phía Nam) và nhu cầu sử dụng cán bộ của từng đơn vị tại một thời điểm nhất định. Chỉ tiêu đào tạo theo từng năm của từng em đó là nhu cầu sử dụng cán bộ của từng vị trí của từng đơn vị cho đến khi học viên tốt nghiệp ra trường được tiếp nhận về công tác.

Câu 14 – Điểm xét trúng tuyển

a) Đào tạo kỹ sư quân sự: Xét theo hộ khẩu thường trú khu vực phía Bắc, Nam (phía Bắc từ Quảng Bình trở ra, phía Nam từ Quảng Trị trở vào) và theo giới tính (Nam, Nữ).

b) Đối với đào tạo kỹ sư dân sự: Xét theo ngành đào tạo

Câu 15 – Các tiêu chí phụ trong xét tuyển

Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển (các trường có quy định môn thi chính, môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên; các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

* Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển;

* Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

* Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển;

d) Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo hoặc dừng tuyển sinh.

Câu 16 – Tỷ lệ tuyển tổ hợp môn A00 và A01 dự kiến cho năm 2016

Năm 2016, đối với đào tạo kỹ sư quân sự, Học viện dành khoảng 15% cho tổ hợp môn A01 (năm 2015 khoảng 8%), đối với đào tạo kỹ sư dân sự các nhóm ngành Công nghệ thông tin, điện, điện tử là 15% các ngành còn lại khoảng 5-10%.

Câu 17 – Chế độ tuyển thẳng vào Học viện như thế nào

Học viện thực hiện quyền tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm 2016, đối với đào tạo kỹ sư quân sự, Học viện dành khoảng 12 chỉ tiêu tuyển thẳng, phía bắc khoảng 09, phía nam khoảng 03 chỉ tiêu. Đối với đào tạo kỹ sư dân sự chỉ tiêu không hạn chế. Học viện tuyển các thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc tế, cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học và Tin học. Năm 2015 Học viện có tuyển các thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật quốc gia, năm 2016 tại thời điểm này Hội đồng tuyển sinh chưa quyết định.

Thứ tự xét tuyển thẳng giải học sinh giỏi theo thành tích giải và giải quốc tế trước, giải học sinh giỏi quốc gia sau, diện tuyển thẳng trước, diện ưu tiên xét tuyển sau.

Các thí sinh có nguyện vọng tuyển thẳng vào đào tạo kỹ sư quân sự cần phải làm đầy đủ thủ tục sơ tuyển như các thí sinh khác.

Câu 18 - Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự tại Học viện

Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường đại học kỹ thuật đa ngành, đào tạo kỹ sư quân sự phục vụ trong quân đội và đào tạo kỹ sư dân sự phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Đối với hệ kỹ sư quân sự được đào tạo trên 40 chuyên ngành thuộc các ngành: Kỹ thuật cơ khí và cơ khí động lực, Điện, điện tử, Xây dựng công trình, xây dựng công trình giao thông, các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ hoá học, Cơ điện tử, Công nghệ vật liệu...

- Từ năm 2002, Học viện được Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đào tạo hệ kỹ sư dân sự cho nền kinh tế quốc dân phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Kỹ sư hệ dân sự được đào tạo theo 24 chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện, điện tử, Cơ khí và Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Xây dựng và xây dựng công trình giao thông... Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới đảm bảo tính định hướng nghề nghiệp, chuyên sâu và theo kịp trình độ chung, đáp ứng yêu cầu xã hội, cũng như yêu cầu của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Đồng thời Học viện cũng đẩy mạnh triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến của các trường đại học nước ngoài, đáp ứng yêu cầu người học.

Câu 19 – Quyền bảo lưu cho các thí sinh trúng tuyển

Học viện thực hiện theo Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng, thí sinh trúng tuyển có đầy đủ thủ tục: Lệnh nhập ngũ, giấy xác nhận của đơn vị nơi thí sinh nhập ngũ sẽ được thực hiện quyền bảo lưu, thời hạn bảo lưu là 02 năm, tính từ năm trúng tuyển.

Câu 20 – Khi xét tuyển vào đào tạo quân sự nhưng không trúng tuyển có được chuyển sang đào tạo kỹ sư dân sự không?

Năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường 2 nguyện vọng, dữ liệu thí sinh được quản lý trên hệ thống thi quốc gia của Bộ, đối với các thí sinh đăng ký đào tạo quân sự có mã trường là KQH, thí sinh đăng ký đào tạo dân sự có mã trường là DQH xét về mặt xét tuyển thì đây là hai trường khác nhau, vì vậy khi các em đã đăng ký mã trường KQH và 01 trường khác (không phải là DQH của Học viện) mà không trúng tuyển trong khi các em vẫn đủ điểm vào đào tạo dân sự mã DQH thì các em sẽ không được trúng tuyển vào đào tạo dân sự mã DQH mặc dù KQH và DQH là một trường Học viện KTQS.

III. NHÓM CÁC CÂU HỎI KHI TỐT NGHIỆP

Câu 21 – Sau khi tốt nghiệp, đối tượng kỹ sư quân sự tại học viện, được phân công công tác và phong quân hàm như thế nào

- Về quân hàm, các học viên được phong quân hàm cấp thiếu úy, những trường hợp sau được phong quân hàm trung úy: Xếp loại tốt nghiệp loại khá, giỏi, giải Olympic...

* Những trường hợp sau đây được phong quân hàm cấp Thượng úy:

- Học viên đào tạo trình độ đại học tại các trường trong nước, xếp loại tốt nghiệp xuất sắc; nếu tốt nghiệp loại giỏi phải được tặng danh hiệu Anh hùng hoặc có thành tích xuất sắc được tặng thưởng huân chương chiến công;

- Học viên đào tạo tại các trường nước ngoài, theo hình thức đào tạo hai giai đoạn, thời gian đào tạo trên 6,5 năm, có trình độ sau đại học và xếp loại tốt nghiệp xuất sắc;

Các học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác sau khi tốt nghiệp. Bộ Quốc phòng phân công công tác căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

Câu 22 – Cơ hội việc làm cho sinh viên dân sự

Hàng năm, Học viện tổ chức hội nghị Hướng nghiệp cho sinh viên nhằm tạo điều kiện để các em có cơ hội tìm hiểu môi trường làm việc của các doanh nghiệp lớn. Tính đến năm 2015, đã có 9 khoá sinh viên được đào tạo theo hơn 10 chuyên ngành tốt nghiệp ra trường, với gần 93% các em có việc làm tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác nhau, trong đó có các công ty lớn như FPT, Viettel, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty điện tử Samsung - Vina... Các kỹ sư tốt nghiệp tại Học viện được đánh giá cao về trình độ chuyên môn, bản lĩnh công tác và ý thức tổ chức kỷ luật.

Câu 23 – Cơ hội học tập nghiên cứu bậc học cao hơn

Học viên, sinh viên tốt nghiệp bậc học đại học tại học viện dễ dàng có nhiều cơ hội học tập nghiên cứu ở các bậc học cao hơn ngay tại Học viện hoặc các trường đại học học trong và ngoài nước...

Câu 24 – Lời khuyên cho lựa chọn ngành, nghề

Trước kỳ tuyển sinh đại học là kỳ thi THPT quốc gia, đây là kỳ thi quan trọng kết quả kỳ thi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc lựa chọn ngành nghề cho các bạn, vì thế tôi cũng mong rằng các em có sức khỏe tốt, chuẩn bị tâm lý vững vàng và bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Về việc lựa chọn ngành nghề, các em lựa chọn ngành nào xã hội cũng rất cần, và cơ hội là rất lớn, sự lựa chọn của các em phụ thuộc vào năng lực bản thân và định hướng của gia đình, Học viện

cũng như các trường đại học luôn luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón các em trong mùa tuyển sinh năm 2016...

Câu 25 – Bằng tốt nghiệp đối tượng quân sự và dân sự khác nhau như thế nào

Văn bằng của đối tượng đào tạo kỹ sư quân sự và dân sự là như nhau, theo phôi bằng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, các em được công nhận danh hiệu kỹ sư thuộc loại hình đào tạo chính qui theo từng ngành đào tạo. Điểm khác nhau là khi ra trường các học viên đào tạo quân sự được Bộ Quốc phòng phân công công tác, các sinh viên đào tạo dân sự tự tìm việc làm như các trường đại học công lập trong cả nước. văn bằng của đối tượng này do Bộ giáo dục và Đào tạo cấp./.